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สรุปผลประเมนิการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตาํบล ก้านเหลือง 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่า

เป้าหมาย 
(% ) 

กรอบ
การ

ประเมนิ 
(1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) 
เทยีบ 
กับ (1) 

%  

ผลการ
ประเมนิ 

ด้านที ่1 โครงสร้างพืน้ฐาน และ ด้านที ่2 ผงัเมือง  

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

1 1. ร้อยละของจาํนวน
ถนนลาดยางในความ
รับผดิชอบทั้งหมดของ 
เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
บาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 2. ร้อยละของจาํนวน
ถนนคอนกรีตในความ
รับผดิชอบทั้งหมดของ 
เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
บาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 3. ร้อยละของจาํนวนจุด
อนัตรายท่ีเกิดอุบติัเหตุ
บ่อยคร้ังทางการจราจร
ทางบกในเขต เทศบาล ท่ี
ไดรั้บการพฒันา 
ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้
ปลอดภยั 

75 6 6 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

1 4. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม ของ เทศบาล 
ในการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือมุ่ง
ลดการเกิดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนน 

3 3 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  



1 5. ร้อยละของจาํนวน
สะพานคอนกรีตท่ีใช้
สัญจรในเขตทางใน
ความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
บาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 6. ร้อยละของจาํนวน
สัญญาณไฟจราจรใน
ความรับผดิชอบในเขต
ทางของ เทศบาล ท่ีไดรั้บ
การบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร้อยละของจาํนวนไฟ
ส่องสวา่งในความ
รับผดิชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
บาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 8. ร้อยละของจาํนวนสาย
ทางคลอง และลาํธาร
สาธารณะ ในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล 
ท่ีไดรั้บการดูแลรักษาให้
นํ้าสามารถไหลผา่นได้
ไม่ติดขดั หรือใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 9. ร้อยละของจาํนวน
แหล่งนํ้าสาธารณะ พ้ืนท่ี
พกันํ้า หรือแกม้ลิงใน
ความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
บาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



1 10. ร้อยละของจาํนวน
เคร่ืองสูบนํ้า ท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
บาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 11. ร้อยละของจาํนวน
คลองส่งนํ้าท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของ เทศบาล 
ท่ีไดรั้บการบาํรุงรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 12. ร้อยละของจาํนวน
ระบบการผลิตนํ้าประปา
ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
บาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

2. ด้านการผงัเมือง  

2 13. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม ท่ี เทศบาล 
จดัทาํ หรือปรับปรุง หรือ
ร่วมดาํเนินการจดัทาํผงั
เมืองกบักรมโยธาธิการ
และผงัเมือง 

1 1 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

2 14. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม ของ เทศบาล 
ในการส่งเสริมใหค้วามรู้
แก่ประชาชนเก่ียวกบัการ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและการพฒันาให้
เป็นไปตามผงัเมืองรวม 
และการส่งเสริมการมี

1 1 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  



ส่วนร่วมของประชาคม
ในงานดา้นการผงัเมือง 

2 15. ร้อยละของจาํนวน
อาคารสูง หรืออาคารท่ีมี
ความเส่ียงและความ
ล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติัภยั
ท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีของ 
เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
รณรงคส่์งเสริมและ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ด้านที ่3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ 

3 16. ร้อยละของจาํนวน
ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้น
สุขภาพหรือป่วยติดเตียง
ท่ีไดรั้บการดูแล และมี
การติดตามผลออกเยีย่ม
บา้นใหค้าํแนะนาํ 
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
ใหแ้ก่ผูสู้งอายจุาก 
เทศบาล  

90 115 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 17. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม ท่ี เทศบาล 
ดาํเนินการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายท่ีุมี
ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ 
หรือป่วยติดเตียง 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 18. ร้อยละของจาํนวน
ผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกใน
ชมรม สมาคม 
ศูนยบ์ริการทางสังคม 
หรือโรงเรียนผูสู้งอายท่ีุ
อยูใ่นความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีเขา้ร่วม

60 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชมรม 
สมาคม ศูนยบ์ริการทาง
สังคม หรือโรงเรียน
ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความ
รับผดิชอบของ เทศบาล 
จดัข้ึน 

3 19. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม ท่ี เทศบาล 
ดาํเนินการส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนการจดั
กิจกรรมนนัทนาการหรือ
การออกกาํลงักายใหแ้ก่
ผูสู้งอาย ุ

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 20. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การพฒันาอาชีพและการ
ส่งเสริมเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่
ผูสู้งอาย ุ

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 21. ร้อยละของจาํนวน
ผูสู้งอายท่ีุยากไร้ท่ีอยูใ่น
ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ีท่ี
ขอรับการช่วยเหลือจาก 
เทศบาล และเทศบาล ให้
ความช่วยเหลือ หรือ
ประสานงานส่งต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้
ดาํเนินการสงเคราะห์ 
หรือฟ้ืนฟู หรือ เทศบาล 
ประสานงาน และ
สงเคราะห์ใหเ้ขา้สู่สถาน
สงเคราะห์คนชรา 

80 115 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 22. ร้อยละของจาํนวนผู ้
พิการ ผูย้ากไร้ ท่ีดอ้ย
โอกาสในพ้ืนท่ี เทศบาล 
ท่ีขอรับการช่วยเหลือ

100 10 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน



จาก เทศบาล และไดรั้บ
การช่วยเหลือสนบัสนุน
หรือประสานหน่วยงาน
ส่งต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใหด้าํเนินการ
ช่วยเหลือสนบัสนุน
ปัจจยัส่ีในการดาํรงชีพ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

3 23. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การส่งเสริม ป้องกนั 
ควบคุมเฝ้าระวงัป้องกนั
โรคประจาํถ่ิน หรือการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 24. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรมของ เทศบาลใน
การตรวจสุขาภิบาล
อาหารหรือสถาน
ประกอบกิจการอาหาร
ในพ้ืนท่ี 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 25. ร้อยละของจาํนวน
สัตวท่ี์ไดรั้บการสาํรวจ
ข้ึนทะเบียนสัตว ์และฉีด
วคัซีนสุนขับา้ หรือทาํ
หมนัตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ 

100 1409 1409 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที ่4 ด้านการศึกษา  

ด้านที ่4 การศึกษา  

4 26. ร้อยละของจาํนวน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สังกดั เทศบาล ท่ีผา่น
การประเมินมาตรฐาน

100 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั
แห่งชาติ 

4 27. ร้อยละของจาํนวน
เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
และเดก็ในโรงเรียน
อนุบาล และเดก็ใน
โรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกดั เทศบาล ท่ีไดรั้บ
อาหารเสริม (นม) 
ครบถว้น และเดก็
นกัเรียนในโรงเรียนใน
สังกดัอ่ืนท่ีเทศบาลให้
การสนบัสนุนหรือ
อุดหนุน 

100 95 627 660 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

4 28. ร้อยละของจาํนวน
เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
และเดก็ในโรงเรียน
อนุบาล และเดก็ใน
โรงเรียนประถมศึกษา 
ในสังกดั เทศบาล ท่ี
ไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ
ครบถว้น และเดก็
นกัเรียนในโรงเรียนใน
สังกดัอ่ืนท่ีเทศบาลให้
การสนบัสนุนหรือ
อุดหนุน 

100 95 627 660 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

4 29. ร้อยละของจาํนวน
เดก็ดอ้ยโอกาส เดก็พิการ 
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
ดา้นการศึกษา หรือดา้น
การเงิน หรือวสัดุ
อุปกรณ์จาก เทศบาล 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

4 30. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม เก่ียวกบัการ

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 



ส่งเสริมอาชีพหรือ
วชิาชีพ ใหแ้ก่นกัเรียนใน
โรงเรียนในสังกดั 
เทศบาล หรือนกัเรียนใน
โรงเรียนในสังกดัอ่ืนท่ี 
เทศบาล ใหก้าร
สนบัสนุนหรืออุดหนุน 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

4 31. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม การส่งเสริมการ
เรียนรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์
หรือทกัษะคอมพิวเตอร์ 
และการรู้เท่าทนัโลก
ดิจิทลั ใหแ้ก่นกัเรียนใน
โรงเรียนในสังกดัของ 
เทศบาล หรือนกัเรียนใน
โรงเรียนในสังกดัอ่ืนท่ี 
เทศบาล ใหก้าร
สนบัสนุน 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

4 32. ร้อยละของจาํนวน
โรงเรียนในสังกดั 
เทศบาล ท่ีจดัการเรียน
การสอนในระบบสอง
ภาษาหรือหลกัสูตรสอง
ภาษา 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

4 33. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม การส่งเสริมการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
ใหแ้ก่นกัเรียนใน
โรงเรียนในสังกดัของ 
เทศบาล หรือนกัเรียนใน
โรงเรียนในสังกดัอ่ืนท่ี 
เทศบาล ใหก้าร
สนบัสนุน 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  



ด้านที ่5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  

ด้านที ่5 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

5 34. จาํนวนแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
ประเภทสาํคญัท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ี ท่ีเทศบาลได้
ดาํเนินการ 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

5 35. ร้อยละของจาํนวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี 
เทศบาล สนบัสนุนจดัตั้ง
ข้ึน รวมทั้งจาํนวน
อาสาสมคัรป้องกนัสา
ธารณภยัของมูลนิธิ 
สมาคม สมาชิก ชมรม 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีตั้งข้ึน
ถูกตอ้งตามกฎหมายใน
เขตพื้นท่ี 

2 9269 119 1.28 การพฒันาใน
อนาคต  

5 36. ร้อยละของจาํนวน
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ดา้นความ
ปลอดภยัของ เทศบาล ท่ี
ติดตั้งในพื้นท่ีสาธารณะ
ท่ีสามารถใชง้านไดป้กติ 
24 ชัว่โมง 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

5 37. จาํนวนศูนยห์รือ
ช่องทางรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข ์ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพาท ศูนยย์ติุธรรม
ชุมชน ศูนยบ์ริการ
ประชาชน ศูนยด์าํรง
ธรรม ศูนย ์one stop 
service ศูนยส่์งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
หรือจากช่องทางส่ือ

2 2 3 150 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  



ออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี 
เทศบาล จดัใหมี้ หรือ
ดาํเนินการ 

5 38. ร้อยละของจาํนวน
เร่ืองราวร้องทุกขข์อง
ประชาชนจากศูนยรั์บ
เร่ืองราวร้องทุกข ์ศูนย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ศูนย์
ยติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริการประชาชน 
ศูนยด์าํรงธรรม ศูนย ์one 
stop service ศูนย์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หรือจาก
ช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน 
ๆ ท่ีส่งให ้เทศบาล 
ดาํเนินการ และไดรั้บ
การแกไ้ขปัญหาหรือให้
ความช่วยเหลือจาก 
เทศบาล หรือการ
ประสานงานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดาํเนินการ
ต่อไป 

100 90 90 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

5 39. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ี เทศบาล 
ดาํเนินการจดัอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกบัความเส่ียงภยัต่าง 
ๆ ในอาคารสูง หรือ
อาคารท่ีมีความเส่ียงภยั 
หรือในชุมชน เช่น การ
ซอ้มหนีไฟ การซอ้ม
ดบัเพลิง แผน่ดินไหว 
เป็นตน้ 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

  



ด้านที ่6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  

ด้านที ่6 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

6 40. ร้อยละของจาํนวน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน กลุ่มแปร
รูปการผลิต กลุ่มการ
ท่องเท่ียว กลุ่มอาชีพใหม่ 
ฯลฯ ท่ี เทศบาล ส่งเสริม 
หรือใหก้ารสนบัสนุนให้
สามารถดาํเนินการได้
อยา่งย ัง่ยนื และมีรายได้
ต่อเน่ือง 

90 7 5 71.43 การพฒันาใน
อนาคต  

6 41. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม ท่ี เทศบาล 
ส่งเสริมหรือใหก้าร
สนบัสนุน กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแปรรูปการ
ผลิต กลุ่มการท่องเท่ียว 
หรือกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ท่ี 
ใหส้ามารถดาํเนินการได้
อยา่งย ัง่ยนื และมีรายได้
ต่อเน่ือง 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

6 42. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม ท่ี เทศบาล 
ดาํเนินการ หรือใหก้าร
สนบัสนุนส่งเสริม หรือ
จดัใหมี้ ศูนยแ์สดงสินคา้
ชุมชน ศูนยจ์าํหน่าย
สินคา้ ตลาดนดั ตลาด
ชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วฒันธรรม ตลาดนํ้า หรือ
ตลาดเก่า เป็นตน้ 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  



6 43. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ี เทศบาล 
ดาํเนินการ หรือใหก้าร
สนบัสนุนในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บาํรุงรักษา และฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวใหมี้
สภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
ท่องเท่ียว 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 44. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ี เทศบาล 
ดาํเนินการ หรือใหก้าร
สนบัสนุนในการกระตุน้ 
หรือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และการให้
ความรู้เก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 45. จาํนวนแหล่งเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้
คาํปรึกษา หรือแนะนาํ
ในการขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย ์หรือ
การส่งเสริมการลงทุนใน
พ้ืนท่ี ทั้งการให้
คาํปรึกษา หรือแนะนาํ
ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ 
เช่น เวบ็ไซต ์หรือเฟ
ซบุ๊ก และการให้
คาํปรึกษา โดยเจา้หนา้ท่ี
ของ เทศบาล ท่ีทาํการ
สาํนกังาน เทศบาล 
โดยตรง 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  



ด้านที ่7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านที ่8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ด้านที ่7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

7 46. ร้อยละของปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 
เทศบาล ท่ีถูกกาํจดัอยา่ง
ถูกสุขลกัษณะตามกฎ 
ระเบียบ ขั้นตอนตาม
หลกัวิชาการ ของ
กระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

95 24 24 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

7 47. ร้อยละของปริมาณ
ขยะอนัตราย และขยะติด
เช้ือในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ี
ถูกส่งต่อไปกาํจดัอยา่ง
ถูกสุขลกัษณะตามกฎ 
ระเบียบ ขั้นตอนตาม
หลกัวิชาการของ
กระทรวงสาธารณสุข 
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

7 48. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม ของ เทศบาล 
ในการส่งเสริมการปลูก
ตน้ไม ้การอนุรักษดู์แล
รักษาป่า ทรัพยากร
ชายฝ่ัง หรือการจดัการ
เก่ียวกบัปัญหานํ้าเน่าเสีย 

2 2 4 200 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

7 49. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรมของ เทศบาลใน
การอบรมหรือ
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้
แก่ประชาชนเก่ียวกบัการ
ดูแลรักษาป่า ภยัจากไฟ

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  



ป่าการป้องกนัไฟป่า การ
เผาในท่ีโล่ง ภยัจากการ
เผาในท่ีโล่ง เป็นตน้ 

7 50. จาํนวนคร้ังท่ี 
เทศบาล จดัส่ง
อาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า
เขา้ร่วมอบรมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

7 51. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรมของ เทศบาลใน
การประชาสัมพนัธ์ เพ่ือ
ลดค่าฝุ่ น PM 2.5 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

7 52. ร้อยละของจาํนวน
ขอ้มูลค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ของฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM 
2.5) ผา่นเกณฑม์าตรฐาน
ของ เทศบาล 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ด้านที ่8 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

8 53. จาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรม ท่ี เทศบาล 
ดาํเนินการ หรือ
สนบัสนุนในการ
ส่งเสริม หรืออนุรักษ์
ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน หรือภูมิ
ปัญญาชาวบา้น 

3 3 4 133.33 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

8 54. จาํนวนแหล่งการ
เรียนรู้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบั
ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และ
โบราณสถาน ท่ี เทศบาล 

2 2 - - ไม่ได้
ดาํเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  



ดาํเนินการ หรือใหก้าร
ส่งเสริมสนบัสนุน 

  

 

  
 

 



 
รายงานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ประจําเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
วันพุธ  ที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
ผู้มาประชุม 
 

ลําดับที่ รายช่ือ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายสว่าง  คําโย ประธานสภาฯ สว่าง  คําโย  
๒. นางอุดม  พลดงนอก รองประธานสภาฯ อุดม  พลดงนอก  

    ๓.    นางบังอร  ภูเวียงแก้ว สท.  เขต  ๑ บังอร  ภูเวียงแก้ว  
    ๔.    นายสมบูรณ์  คุณวันดี สท.  เขต  ๑ สมบูรณ์  คุณวันดี  

๕. นายวิชัย  ทุมคํา สท.  เขต  ๑ วิชัย  ทุมคํา  
๖. นายทวีสิทธิ์  นิลทา สท.  เขต  ๑ ทวีสิทธ์ิ  นิลทา  
๗. นายทองใบ  ยาสงคราม สท.  เขต  ๑ ทองใบ  ยาสงคราม  
๘. นายบุญพร้อม  อวบอ้วน สท.  เขต  ๒ บุญพร้อม  อวบอ้วน  
๙. นายบุญเลิศ  แพงพุย  สท.  เขต  ๒ บุญเลิศ  แพงพุย  
๑๐. นายสุวิทย์  บรรลือ สท.  เขต  ๒ สุวิทย์  บรรลือ ลาป่วย 
๑๑. นายอรรถพล  เสนกระจาย สท.  เขต  ๒ อรรถพล  เสนกระจาย  
๑๒. นายวิจิตร์  คืนชัยภูมิ สท.  เขต  ๒ นายวิจิตร์  คืนชัยภูมิ  
๑๓. นายทวนชัย  ศีลาโคตร  หัวหน้าสํานักปลัด,เลขานุการสภาฯ ทวนชัย  ศีลาโคตร  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
 

ลําดับที่ รายช่ือ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายจิระ  ยอดเพชร นายกเทศมนตรี จิระ  ยอดเพชร  
๒. นายทัศน์  พ่ัวสอน รองนายกเทศมนตรี ทัศน์  พ่ัวสอน  
๓. นางสมชอบ  ท้าวมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมชอบ  ท้าวมนตรี  

    ๔.    นายผ่าน  ทุมคํา เลขานุการนายกเทศมนตรี ผ่าน  ทุมคํา  
๕. นายสมพร  เค้าเหลือง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายสมพร  เค้าเหลือง  
๖. นางสาวสุกัญญา  อุทธา ผู้อํานวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
สุกัญญา  อุทธา  

๗. นายเอกพล  จําปาสาร ผู้อํานวยการกองช่าง เอกพล  จําปาสาร  
๘. พ.จ.อ.นฐพงศ์  เนยไธสง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นฐพงศ์  เนยไธสง  
๙. นายสุระ  มาเบ้า  ผู้อํานวยการกองการศึกษา สุระ  มาเบ้า  
๑๐. นางอัชราภร  ปักโคทานัง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ,

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
อัชราภร  ปักโคทานัง  

 
 
 
 



 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

นายสว่าง  คําโย   -  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม 
(ประธานสภาฯ)         ประจําเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖     
    -  ท่านคณะผู้บริหาร  หรือสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะนําเสนอให้ที่ประชุม 
       รับทราบ  เชิญครับ 
 

นายผ่าน  ทุมคํา   -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   ทั้ง  ๒   
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)    เขต  ผู้อํานวยการกองทุกกอง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมมีเรื่องที่ 
       จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  คือ  เม่ือวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๖  ท่าน 
       นายกเทศมนตรี  ได้มอบหมายให้ผมเข้าร่วมประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ 
       ประจําเดือนสิงหาคม  ท่ีอําเภอแวงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ที่ประชุม 
       ได้รับทราบดังน้ี 
    -  เร่ืองที่  ๑  มีข้าราชการย้ายมาใหม่ 
    -  เร่ืองที่  ๒  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ    
       พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม 
       พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566  ท่านนายอําเภอยังไม่แน่ใจว่าจะมีพิธี 
       ทั้งรอบเช้าและรอบเย็นหรือไม่  ส่วนกําหนดการจะแจ้งมาภายหลังครับ 
    -  เร่ืองที่  ๓  สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวงน้อย  ฝากเรื่องยาเสพติด  และให้ 
       ระวังแก็งค์คอลเซ็นเตอร์ซ่ึงระบาดหนักมากในขณะนี้  ถ้ามีใครส่งลิงค์มาทาง 
       โทรศัพท์ถ้าไม่แน่ใจห้ามกดรับเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นแก็งค์คอลเซ็นเตอร์ 
       อาจทําให้เสียทรัพย์สินได้     
    -  เร่ืองที่  ๔   วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๖  อําเภอแวงน้อยจัดกิจกรรมจิต 
       อาสาที่สระแก  รายละเอียดจะส่งตามมาอีกครั้งหน่ึงครับ  ผมก็มีเรื่องแจ้งให้ 
       ที่ประชุมได้ทราบเพียงเท่าน้ี  ขอบคุณครับ 
 

นายสว่าง  คําโย              ทุกวันจันทร์แรกของทุกๆเดือน  เชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
(ประธานสภาฯ)      เคารพธงชาติ  ที่เทศบาลตําบลก้านเหลือง  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ครับ 
    -  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งความเดือนร้อนเก่ียวกับปัญหาของพี่น้อง 
       ประชาชนในเขตของท่านหรือมีเรื่องที่จะอภิปรายในสภาฯ  เชิญครับ      
 

นายอรรถพล  เสนกระจาย -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขา 
(สมาชิกสภา  เขต  ๒)     ท่านท่ีปรึกษา  สมาชิกสภาฯท้ัง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้ 
                                             เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายอรรถพล  เสนกระจาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
       เขต  ๒  มีเรื่องที่จะนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเก่ียวกับปัญหาความ 
       เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนทั้ง  ๒  หมู่บ้าน  คือ  บ้านก้านเหลือง  และ 
       บ้านก้านเหลืองหนองแวงได้รับทราบ  ดังน้ี 
 
 



 
 

 
 

-๒- 
 

    -  เร่ืองที่  ๑  ช่วงน้ีก็เป็นช่วงหน้าฝนแต่ก็ไม่ตกชุกเหมือนปีที่แล้ว  แต่พ่ีน้อง 
       ประชาชนก็ยังไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาของพ่ีน้องประชาชนทั้ง  
       ๒  หมู่บ้าน  ซ่ึงบริเวณน้ีก็เป็นปัญหามานานแล้ว  ผมเคยได้อภิปรายในสภาฯ 
       ไปแล้ว  เก่ียวกับท่อระบายนํ้าซ่ึงบริเวณดังกล่าวเป็นถนนกลางหมู่บ้านซอย 
       ตรงข้ามบ้านคุณครูรัศมี  ยุทธสนอง  ตรงน้ีเป็นท่อลอดจากทางคสล.ซ่ึงถนน 
       เส้นน้ีเม่ือก่อนเป็นพ้ืนตํ่า  ผู้บริหารชุดที่แล้วได้เทคอนกรีตทบัเป็นชั้นที่  ๒   
       ปัญหา  คือ  ท่อระบายนํ้าซ่ึงเป็นร่องและมีท่อขนาดเล็กซ่ึงรับนํ้าออกไม่ไหว 
       ทําให้นํ้าดันไปซอยเล็ก ๆ และถนนกลางบ้านเวลาฝนตกประชาชนสัญจรไป 
       มาลําบากต้องอ้อมไปอีกทางหน่ึง  ปัญหาในส่วนน้ีที่ต้องการจะแก้คือ  ขอ 
       วางท่อระบายนํ้าปรามาณ  ๖ - ๗  ท่อน  เพราะว่าเป็นถนนคสล.ขนาดเล็ก 
       ระบายนํ้าไม่ทันทําให้นํ้าขัง  ผมเคยเสนอปัญหาในส่วนน้ีหลายครั้งแล้วแต่ก็ 
       ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา  ผมก็ขอนําเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่าน 
       ผู้บริหาร  ขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองน้ี  ซ่ึงจะช่วยให้ระบายนํ้าได้ 
       ครับ 
    -  เร่ืองที่  ๒  ถนนเส้นกลางบ้านบริเวณหน้าบ้านท่านนายกเทศมนตรีท่านบอก 
                ว่าจะรื้อแล้วทําใหม่  เพราะว่ามันไม่สวยงาม  ท่านนายกส่งไลน์มาบอกว่าให้ 
       ดูแลให้ด้วย  ซ่ึงก็คงจะทําได้แค่น้ันครับ  เพราะว่าเวลาฝนตกน้ําจะใหลมา 
       จากที่อ่ืนทําให้มีเศษดินเศษทรายมาอุดตันบริเวณร่องระบายน้ําจนเต็ม  ผม 
       เคยรื้อทําใหม่  เป็นนํ้าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่บริเวณน้ัน  ทาง 
       ผู้นําชุมชนและอสม.ก็รอการแก้ไขใหม่  ซ่ึงทางท่านนายกเทศมนตรีก็มี 
       โครงการอ่ืนๆ ที่จะต้องดําเนินการ  ซึ่งโครงการที่ผมเสนอมาน้ีอาจจะทํา 
       ไม่ได้ในทันที  ผมเลยอยากจะแก้ไขช่วงท่อระบายนํ้าบริเวณนี้  ขอลดขนาด 
       ท่อจากเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖๐  เมตร  เป็น  ๔๐  เมตร  ก็ระบายนํ้าไม่ทัน   
       ซ่ึงคล้ายกับคอขวด  ผมจึงขอนําเรียนให้ท่านผู้บริหารได้รับทราบและขอ 
       ความอนุเคราะหจ์ากท่านช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ผมได้นําเรียนมานี้  เพ่ือ 
       บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายสว่าง  คําโย   -  ตามที่ท่านสท.อรรถพล  เสนกระจาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  ได้นํา 
(ประธานสภาฯ)      -  เสนอปัญหาความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขตของท่านก็เป็นส่ิงที่ดี 
       ครับ  มีสมาชิกท่านใดมีเร่ืองที่จะอภิปรายให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ 
 

นายวิจิตร์  คืนชัยภูมิ  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขา 
(สมาชิกสภา  เขต  ๒)     ท่านท่ีปรึกษา  สมาชิกสภาฯท้ัง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้ 
                                             เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายวิจิตร์  คืนชัยภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
       เขต  ๒  มีเรื่องที่จะนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบดังน้ี 



 
   

-๓- 
 

    -  ถนนเส้นบ้านโคกใหญ่ - โนนศิลา  มีท่อแตกตรงกลางท่อทําให้นํ้าใหล  เอา 
       ดินไปปิดก็ปิดไม่ได้เพราะว่าบริเวณนั้นมีนํ้ามาก  ผมมีความคิดว่าถ้าเททับ 
       บริเวณที่ท่อแตกจะได้หรือไม่  ผมจึงขอความอนุเคราะห์ให้ทีมบริหารช่วย 
       ออกไปดูด้วยครับ  เพราะว่าผมก็ไม่กล้าตัดสินใจ  บริเวณดังกล่าวน้ีมีรถ 
       สัญจรไป – มามาก  อาจทําให้เกิดอันตรายได้  เคยมีวัว  ควาย  ตกไปแล้ว 
       ครับ  ผมก็มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่าน้ี  ขอบคุณครับ 
 

นายสว่าง  คําโย   -  ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมเขียนหนังสือแจ้งความ 
(ประธานสภาฯ)      เดือดร้อนเข้ามาเสนอท่านนายกเทศมนตรี  เพ่ือท่านจะได้พิจารณา  
       ดําเนินการต่อไปครับ  มีสมาชิกท่านใดมีเร่ืองที่จะอภิปรายให้ที่ประชุมได้รับ 
       ทราบอีกหรือไม่ 
 

นายบุญเลิศ  บาลี  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขา 
(สมาชิกสภา  เขต  ๒)     ท่านที่ปรึกษา  สมาชิกสภาฯทั้ง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วม 
       ประชุมทุกท่าน  ผมนายบุญเลิศ  บาลี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  มี 
       เร่ืองที่จะนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ๒  เร่ือง  ดังน้ี 
    -  เร่ืองที่  ๑  ผมได้รับการร้องเรยีนจากชาวบ้านตลาด  เรื่องลําห้วยตะก่ัว 
       บริเวณทางเช่ือมบ้านหนองแขม  สัญจรไปมาลําบาก  สืบเน่ืองจากเมื่อปีที่ 
       แล้วฝนตกทั้งปีทําให้นํ้ากัดเซาะคูห้วยทําให้ชาวบ้านสัญจรไปมาลําบาก   
       ชาวบ้านจึงอยากให้ไปดู  ผมและท่านสท.บุญพร้อม  อวบอ้วน  ผู้ใหญ่บ้าน 
       และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านตลาดลงพ้ืนท่ีไปดูบริเวณที่ชาวบ้านได้รับความ 
       เดือดร้อน  และไปถ่ายรูปเพ่ือที่จะเสนอให้คณะผู้บริหารไปดูว่าจะแก้ไข 
       ปัญหาได้อย่างไร  เพราะว่าเม่ือก่อนเป็นคูห้วยรถว่ิงไปมาได้  ๒  ฝ่ัง  แต่ว่า 
       ตอนน้ีรถที่สามารถสัญจรไปมาได้  คือ  รถเข็นกับรถมอเตอร์ไซต์  เพราะว่า 
       ทางมันลึกมากก็คงจะต้องดําเนินการแก้ไขมากพอสมควร  เพราะว่าฝายนํ้า 
       ล้นบริเวณลําห้วยท่ีทําน้ันมันสุดพอดี  และเขาก็ทําร่องต่อลงไปที่ห้วยซึ่งเป็น 
       ระดับที่ตํ่าทําให้นํ้ากัดเซาะทําให้ปูนพังเป็นแอ่ง  ผมจึงขอนําเรียนท่าน 
       ผู้บริหารเพ่ือลงไปดูพ้ืนท่ีพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านที่ 
       ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนดังกล่าวให้ด้วยครับ 
    -  เร่ืองที่  ๒  ถนนทางไปบะเกียเป็นบางช่วงที่เละมากจนไม่สามารถสัญจรไป 
       มาได้  ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่สัญจรไปมาก็ลําบาก  ซ่ึงถนนเส้นน้ีชาวบ้านใช้ 
       สัญจรไปไร่ไปนาก็ได้รับความลําบากเช่นเดียวกัน  ถ้ามีงบประมาณพอที่จะ 
       ซ่อมแซมเพ่ือให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้สะดวกก็ขอความอนุเคราะห์ช่วย 
       ซ่อมแซมให้ด้วยครับ  ผมจึงขอนําเรียนให้สภาฯได้รับทราบไว้เพียงเท่าน้ี   
       ขอบคุณครับ 
 



 
 

-๔-  
   

นายสว่าง  คําโย   -  ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมคณะผู้บริหารหรือผู้นํา 
(ประธานสภาฯ)      หมู่บ้านพร้อมกับเขียนหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาเพ่ือเสนอโครงการ 
       ให้ผู้บริหารได้พิจารณาต่อไปครับ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายให้ที่ 
       ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ 
 

นายบุญพร้อม  อวบอ้วน  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขา   
(สมาชิกสภา  เขต  ๒)     ท่านท่ีปรึกษา  สมาชิกสภาฯท้ัง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วม 
       ประชุมทุกท่าน  ผมนายบุญพร้อม  อวบอ้วน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  
          มีเร่ืองท่ีจะนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ดังน้ี 
    -  ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตลาดหนองแกที่เช่ือมจนถึงถนนพัฒนาชนบท 
       เส้นที่จะไปบ้านหนองแชมได้รับความเสียหายบริเวณนานายลิขิต  ช่วยนา 
       และนางคําตัด  พิมล  นํ้ากัดเซาะทั้ง  ๒  ฝ่ัง  ทําให้ถนนชํารุด  ซ่ึงเดิมก็มี 
       ช่องระบายน้ําอยู่แต่ว่าโดนนํ้ากัดเซาะทําให้เกิดความชํารุดเสียหาย  วันน้ีผม 
       ถ่ายภาพถนนบริเวณที่ได้รับความเสียหายมาด้วยเพ่ือเสนอให้ท่านผู้บริหาร 
       ได้พิจารณาครับ  สําหรับถนนเส้นน้ีพ่ีน้องประชาชนตําบลก้านเหลืองใน 
       สมัยก่อนก็ใช้ทางเส้นน้ีในการสัญจรไปมา  ซ่ึงเทศตําบลก้านเหลืองก็ได้นํา 
       ถนนเส้นน้ีบรรจุเข้าไว้ในแผนเรียบร้อยแล้วแล้ว  ระยะทาง  กว้าง  ๘๕   
       เมตร  ยาว  ๑๒๐  เมตร  ก่อนที่จะดําเนินการผมอยากให้ทางเทศบาลตําบล 
       ก้านเหลืองลงท่อกลบอัดให้แน่นเพ่ือในการดําเนินงานในครั้งต่อไปจะไม่ต้อง 
       แก้ปัญหาในส่วนน้ีครับ  ถ้าหากว่ามีคอนกรีตผ่านไปก็สามารถทําได้เลยก็จะ 
       ทําให้เกิดความสะดวกสบายข้ึนครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายสว่าง  คําโย   -  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

  

นายจิระ  ยอดเพชร  -  เ รี ยนท่ านประธานสภาฯ  ท่ านนายก  ท่ านรองนายก   ท่ าน เลขา  
(นายกเทศมนตรีตําบลก้านเหลือง)  ท่านที่ปรึกษา  สมาชิกสภาฯทั้ง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วม    
       ประชุมทุกท่าน  ผมมีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี  วันที่  ๕  เดือน 
       กันยายน  ๒๕๖๖  ผมจะพาผู้สูงอายุตําบลก้านเหลืองไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
       ผมจึงขอนําเรียนท่านประธานสภาฯว่า  ผมไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสภา 
       ประจาํเดือนกันยายน  ถ้าเลื่อนการประชุมได้ก็ให้เลื่อนครับ  ถ้าเล่ือนไม่ได้ก็ 
       ให้ประชุมตามปกติครับ 
    -  วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๖  เทศบาลจะดําเนินโครงการทอดเทียนโฮม 
    -  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๖  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
       พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ขอเชิญ 
       ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเทศบาลตําบลก้านเหลืองครับ 
 



 
 

-๕- 
 

    -  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๖   
    -  เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐  น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
    -  เวลา  ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐  น.  พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะวางพานพุ่ม  และ 
       จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรม 
       ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  หอประชุมอําเภอแวงน้อย 
    -  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯแจ้งความเดือดร้อนในสภาฯน้ัน  ผมขอนําเรียนให้ 
       ทราบเป็นภาพรวมนะครับว่า  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๖  จะทําเทศ 
       บัญญัติ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๗   ซึ่ง ณ วันน้ีทุกๆกองได้เตรียม 
       โครงการเพ่ือที่จะจัดทําเป็นเทศบัญญัติ  ซ่ึงผมก็ขอนําเรียนเพ่ือให้ท่านเข้าใจ 
       ว่างบประมาณเราก็ไม่ได้มีมากมายท่ีจะทําได้ทุกโครงการตามที่ท่านขอมา 
       ปี  ๒๕๖๖  เราตั้งงบกลางไว้ที่  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ก็เป็นงบประมาณท่ีไม่ 
       มาก  ผมอยากต้ังไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ด้วยสถานะการเงินของเรามีไม่ 
       เพียงพอ  งบประมาณปี  ๒๕๖๖  ณ  วันน้ีได้ทําไปเพียง  ๑  โครงการ  คือ 
       ร่องระบายน้ําเข้าหนองก้านเหลืองของเขต ๒ งบประมาณ  ๔๓๔,๐๐๐ บาท 
       ส่วนโครงการที่เหลือยังไม่มีงบประมาณที่จะดําเนินการครับ  สืบเน่ืองจาก 
       เม่ือปีที่แล้วฝนตกชุกส่งผลทําให้เกิดความเสียหายทั้งตําบล  เทศบาลต้องนํา 
       งบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติบ้านโคกใหญ่  บ้านตลาด  
       บ้านก้านเหลืองหนองแวง  หมู่บ้านละแสนกว่าบาท  ทั้งสามหมู่บ้านน้ีใช้ 
       งบประมาณในการช่วยเหลือประมาณห้าแสนบาท 
    -  เร่ืองท่อของบ้านตลาดปัญหาน้ีมานานแล้วครับแต่ก็ยังไม่เห็นเขียนเป็น 
       หนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาเลย 
    -  เร่ืองร่องระบายน้ําท่ีท่านสท.อรรถพล  เสนกระจาย  ได้อภิปรายไปแล้วน้ัน   
       ในส่วนของท่อทั้ง  ๒  ฝั่งบริเวณหน้าประตูโขง  งบประมาณในการร้ือและทํา 
       ใหม่งบประมาณไม่ตํ่ากว่าสองล้านบาท  งบประมาณเรามีห้าล้านบาท                              
         จะทําอย่างไรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนได้  ผม 
       ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๖  เราทําเทศ 
       บัญญัติ ประจํางบประมาณ  ๒๕๖๗  ต้ังงบประมาณไว้  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
       ทางช่างกําลังประมาณการแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นโครงการใหนบ้าง  ต้องทําให้ 
       พอดีกับงบประมาณที่เราต้ังไว้  คือ  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ปัญหาความ 
       เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมีสองร้อยกว่าโครงการ  ส่วนการซ่อมแซม  ณ  
       วันน้ีงบกลางเราหมดแล้ว 
    -  เม่ือวานผมลงพ้ืนที่ไปดˆที่บะเกียก็เป็นเหมือนที่ท่านสท.บุญเลิศ  แพงพุย 
       อภิปรายในสภาฯครับ  ยังไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมครับ  ให้ท่าน 
       เขียนหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาครับ  ในรอบเดือนสิงหาคม -  
       กันยายน  คงจะยังไม่ได้ดําเนินการครับ  เน่ืองจากยังไม่มีงบประมาณครับ 
       ขอบคุณครับ 



 
 

-๖- 
 

นางอุดม  พลดงนอก  -  ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้สภาฯได้รับทราบเก่ียวกับปัญหาความ 
(รองประธานสภาฯ)     เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนแต่ละชุมชนไปแล้ว  ดิฉันก็ขอฝากท่าน 
       ผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนทุกเขตทุก 
       หมู่บ้านด้วยค่ะ  

   -  มีสมาชิกท่านใดมีเร่ืองที่จะอภิปรายให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ 
 

นายบุญพร้อม  อวบอ้วน  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขา   
(สมาชิกสภา  เขต  ๒)     ท่านท่ีปรึกษา  สมาชิกสภาฯท้ัง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วม 
       ประชุมทุกท่าน  ผมนายบุญพร้อม  อวบอ้วน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
       ตลาดไปแล้วน้ัน  ผมก็ทําเป็นหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาแล้วครับ 
       ก็คงจะถึงมือท่านผู้บริหารเพ่ือที่จะได้พิจารณาเร็ว ๆน้ีครับ  เรื่องงบประมาณ  
       ถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายจิระ  ยอดเพชร  -  ให้ท่านส่งหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเขามาครับ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟดับ 
(นายกเทศมนตรีตําบลก้านเหลือง)  นํ้าไม่ไหล  ซัมเมอร์สพัง  สามารถส่งเข้ามาได้เลยครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายสว่าง  คําโย   -  ถ้ามีงบประมาณท่านนายกก็จะให้ช่างออกไปประมาณการ  เพ่ือดําเนินการ 
(ประธานสภาฯ)         ให้ครับ   

    -  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ 
 

นายบุญเลิศ  แพงพุย  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขา   
(สมาชิกสภา  เขต  ๒)     ท่านท่ีปรึกษา  สมาชิกสภาฯท้ัง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วม 
       ประชุมทุกท่าน  ผมนายบุญเลิศ  แพงพุย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
    -  ตามที่ผมได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในสภาฯ ไปแล้ว 
       น้ัน  หากทางเทศบาลยังไม่มีงบประมาณที่จะดําเนินการให้ผมก็ไม่ว่าอะไร 
       ครับ  ขอบคุณครับ 

      

นายสว่าง  คําโย   -  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
               

นายทวีสิทธิ์  นิลทา  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขา   
(สมาชิกสภา  เขต  ๑)     ท่านท่ีปรึกษา  สมาชิกสภาฯท้ัง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วม 
       ประชุมทุกท่าน  ผมนายทวีสิทธิ์  นิลทา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
    -  ชาวบ้านโสกน้ําขาวฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ไปทําถนนเส้น 
       ก้านเหลือง - โสกนํ้าขาว  ที่เป็นท่อชาวบ้านกลัวว่ามันจะขาดเพราะว่านํ้ามา 
       ก็เหน็ไปทํากันแล้ว  ชาวบ้านถามผมว่าได้บอกให้เทศบาลทราบหรือไม่  ผมก็ 
       บอกเขาไปแล้วว่าเด๋ียวทางเทศบาลก็คงจะดําเนินการให้  ส่วนอีกเส้นหน่ึงที่ 
       ท่านเลขาผ่าน  ทุมคํา  ออกไปรังวัดผมก็บอกกับชาวบ้านว่าเส้นลําห้วยของ 
 
 



 
 

-๗- 
 

       พ่อนวลซ่ึงเขาดําเนินการเองโดยการจ้างรถแม็คโครมาขุดมาก้ันเอง  ผมเลย 
       บอกเขาไปว่า  ถ้าทําเองเวลามีปัญหาต้องแก้ไขเองเพราะว่าเทศบาลไม่ได้ 
       เป็นผู้ดําเนินการให้เขาก็เข้าใจ 
    -  เร่ืองบ้านผู้พิการบ้านโสกนํ้าขาว  ที่ได้การสนับสนุนงบประมาณ  ๒  หลัง   
       น้ัน  หลังแรกดําเนินการแล้ววันน้ีก็จะทําการเทพ้ืนใกล้เสร็จแล้วครับ 
       ส่วนหลังที่สองของพ่อเล่ือนจะดําเนินการต่อจากหลังแรก  เพราะว่าเป็นช่าง 
       ทีมเดียวกันครับ  ขอบคุณครับ 

               

นายสว่าง  คําโย   -  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายวิชัย  ทุมคํา   -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขา   
(สมาชิกสภา  เขต  ๑)     ท่านท่ีปรึกษา  สมาชิกสภาฯท้ัง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วม 
       ประชุมทุกท่าน  ผมนายวิชัย  ทุมคํา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
    -  เจ้าของบ้านผู้พิการฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
       ที่สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านผู้พิการบ้านโสกกระหนวนให้  เม่ือ 
       วานชา่งเร่ิมดําเนินการแล้วคงใช้เวลาไม่นานก็คงจะแล้วเสร็จครับ  ขอบคุณ 
       ครับ 
 

นายจิระ  ยอดเพชร  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขา   
(นายกเทศมนตรีตําบลก้านเหลือง)  ท่านที่ปรึกษา  สมาชิกสภาฯทั้ง  ๒  เขต  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วม 
       ประชุมทุกท่าน  บ้านผู้พิการตําบลก้านเหลืองได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
       ทั้งหมด ๗ หลัง  ตอนน้ีเพ่ิมมาอีก ๑ หลัง  ซ่ึงอนุมัติในรอบแรก คือ ๖  หลัง 
       หลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณจากบ้านพฤกษาอีก ๖๐,๐๐๐ บาท 
       ผมของบประมาณเป็นการส่วนตัวได้อีก ๑  หลัง  รายนายปรีชา  บ้านโคกสูง 
       เหตุผลที่ตําบลก้านเหลืองได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านผู้ 
       พิการมากกว่าตําบลอ่ืนน้ัน  เพราะว่าตําบลอ่ืนเขาไม่เสนอมา  ซ่ึงการเสนอ 
       ขอน้ันต้องมีปร.๔  ปร.๕  มีแบบ  มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจของนายก 
       เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ว่าคนที่จะได้รับอนุมัติ 
       งบประมาณการสร้างบ้านผู้พิการได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่  จังหวัด 
       ขอนแก่นมีงบประมาณสําหรับสร้างบ้านผู้พิการ  สองล้านกว่าบาท 
       เทศบาลตําบลก้านเหลืองได้รับงบประมาณ  ๗  คน  งบประมาณ 
       ๒๘๐,๐๐๐  บาท  ส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ได้ที่ละ  ๑ - ๒  หลัง  ผมพร้อมด้วย 
       คณะผู้บริหารขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือออกไป 
       สํารวจความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนและประเมินไปตามความเป็นจริง 
       ปีที่แล้วเราได้  ๑๒  ราย  เสียชีวิตไป  ๒  ราย  คือ  บ้านโสกกระหนวนกับ 
       บ้านก้านเหลืองหนองแวง  เหลือ  ๑๐  ราย  งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
 



 

-๘- 
 

       รวมงบประมาณจากบ้านพฤกษาอีก  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  แต่ปีน้ีงบประมาณ 
       น้อย  ตําบลก้านเหลืองได้  ๗  หลัง  ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพ่ีน้อง 
       ประชาชนตําบลก้านเหลืองท่ีเราได้เข้าไปช่วยเหลือเขา  รายละ  ๔๐,๐๐๐    
       บาท  แต่ก็มีอีกหลายงบฯ  ที่ผมสามารถผลักดันได้  แต่ว่าผมก็ต้องคํานึงถึง 
       เจ้าหน้าที่ผมด้วย  คืองานทุกอย่างต้องออกจากกองช่างแต่ว่าช่างของเรามี   
       ผอ.เอกพล  จําปาสาร  และผู้ช่วยช่างคือนายอนันต์  เวียงนนท์ ทํางานหลาย 
       อย่างทําให้ทําไม่ทัน  ซ่ึงตอนนนี้ทํางบประมาณ  ๙,๙๐๐,๐๐๐  บาท  ผมก็ 
       เร่งทําทุกอย่าง  เพราะว่างานทุกอย่างมีระยะเวลาในการดําเนินงาน  ซ่ึงต้อง 
       ทําสัญญาก่อนวันที่  ๓๐  กันยายน  ตําบลก้านเหลืองเป็นตําบลที่ใหญ่  มี 
       พ้ืนที่ประมาณ  ๕๙.๕๑  ตารางกิโลเมตร  ดูแลพ่ีน้องประชาชนทั้งตําบลเป็น 
       หม่ืนคน  ดูแลโรงเรียน  ดูแลอสม.  ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อสม.ต้องการไปศึกษาดู 
       งาน  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ก็ต้องตัดงบประมาณในการก่อสร้าง 
       ถนนลงไปให้เขา  ส่วนโครงการผู้สูงอายุ  ท่านประสิทธิ์ อามาตย์  ก็มา 
       ปรึกษากับผมว่าอยากจะไปศึกษาดูงานผมก็ต้องหางบประมาณเพื่อไป 
       อุดหนุนเขา  บ้านผู้พิการ  ผู้ยากไร้  ไม่ว่าจะเป็นแพมเพิส  รถเข็น  เราก็ต้อง 
       หางบประมาณจากภายนอกเพ่ือช่วยเหลือเขา  ส่วนเรื่องการทําหนังสือแจ้ง 
       ความเดือดร้อนไม่จําเป็นต้องเป็นสท.ก็ได้ครับ  เป็นผู้นําชุมชน  หรือชาวบ้าน 
       ก็ได้ครับ  ขอบคุณครับ    
 

นายสว่าง  คําโย                    -  มีท่านใดมีเร่ืองที่จะหารืออีกหรือไม่   
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม          -  ไม่มี 
 

นายสว่าง  คําโย                    -  เม่ือไม่มีท่านใดจะอภิปรายเร่ืองใดอีก  ผมขอปิดการประชุมสภาฯ  
(ประธานสภาฯ)      ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๖  ไว้เพียงเท่าน้ี  และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า 
       ร่วมประชุมครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  
 

อัชราภร  ปักโคทานัง 
 

           (นางอัชราภร  ปักโคทานัง)             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 

ทวนชัย  ศีลาโคตร 
                                              (นายทวนชัย  ศีลาโคตร)             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 หัวหน้าสํานักปลัด 
 


